



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2024

## THƯ NGỎ

### Kính gửi: Các Tổ chức, Cá nhân và Doanh nghiệp thủy sản

Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) – cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt tại hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng khiến nhiều người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương; nhiều cơ sở hạ tầng, sản xuất bị tàn phá nặng nề...

Đặc biệt, trong đó có một số Doanh nghiệp thủy sản là Hội viên VASEP tại hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng cũng bị thiệt hại nặng nề, hoạt động của nhà máy gần như tê liệt, các Doanh nghiệp không thể tiếp tục sản xuất, hàng hóa không có nơi để bảo quản do còn bị mất điện, các kho trữ lạnh không thể duy trì nhiệt độ để bảo quản hàng hóa.

Với tinh thần “**trương thân tương ái**”, nhằm kịp thời hỗ trợ các Doanh nghiệp thành viên và người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3 sớm có thể khắc phục hậu quả, ổn định lại cuộc sống và hoạt động sản xuất. VASEP kêu gọi tất cả các Doanh nghiệp Thủy sản, các Tổ chức, Cá nhân cùng hướng về các thành viên và người dân bị ảnh hưởng bão, kịp thời có những hành động cụ thể và thiết thực ủng hộ vật chất và tinh thần giúp các Doanh nghiệp thành viên và người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 vượt qua khó khăn. Bên cạnh việc đóng góp ủng hộ về vật chất, VASEP cũng kêu gọi các Doanh nghiệp, các Tổ chức và Cá nhân liên lạc để thăm hỏi, động viên các Doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng như chia sẻ những kinh nghiệm khắc phục hậu quả khi gặp sự cố phải ngừng hoạt động, nhằm giúp các Doanh nghiệp thành viên sớm phục hồi và hoạt động trở lại.

Đóng góp ủng hộ cho người dân và các Doanh nghiệp thành viên đề nghị gửi về :

**Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam**

**Số tài khoản VND: 15344837**

**Ngân hàng ACB – CN Bình Thạnh**

**Ghi nội dung: Ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 3**

VASEP tha thiết kêu gọi và chân thành cảm ơn tấm lòng của các Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân cùng chung tay ủng hộ. Mọi sự đóng góp dù to hay nhỏ với bất cứ hình thức nào sẽ là niềm động viên to lớn cho các Doanh nghiệp và người dân vùng bão trong thời điểm này.

VASEP sẽ đóng tài khoản ủng hộ vào lúc **17h00 ngày 20/9/2024** để kịp thời chuyển số tiền đóng góp đến những các Doanh nghiệp thành viên và người dân đang rất cần sự hỗ trợ.

Xin trân trọng kính chào./.

**TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Sắc**